

Số: 50/TB-CD

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tham gia viết bài cho Tạp chí KH&CN số đặc biệt cho nữ CB,VC, NLĐ tháng 10/2017

Kính gửi: - Ban nữ công
- Các Công đoàn bộ phận, các Tổ Công đoàn trực thuộc

Thực hiện Thông báo số 54/TB-CD ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Công đoàn Đại học Thái Nguyên về việc tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ số đặc biệt cho nữ CBVCLĐ tháng 10/2017, Công đoàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên triển khai kế hoạch đến Công đoàn bộ phận và Tổ Công đoàn trực thuộc như sau:

Đối tượng tham gia viết bài: Nữ cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Y - Dược.

Thời gian nộp bài: Trước ngày 25/8/2017.

Địa điểm nộp: Văn phòng Công đoàn, Trường Đại học Y - Dược.

Thể lệ gửi bài: Theo đúng quy định của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (*được gửi kèm theo công văn này*).

Đây là hoạt động thiết thực trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nữ CB, VC, NLĐ Trường Đại học Y - Dược chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2017, Công đoàn Trường Đại học Y - Dược đề nghị các Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn trực thuộc triển khai đến toàn thể nữ CB, VC, NLĐ của đơn vị để thực hiện viết bài có chất lượng và gửi bài viết đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPCĐ.

TM. BTV CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Đàn

Số: 54/TB-CD

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 07 năm 2017

V/v: tham gia viết bài cho Tạp chí KH&CN
số đặc biệt cho nữ CBVCLĐ tháng 10/2017

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐHTN
- Ban nữ công các Công đoàn cơ sở

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017), được sự đồng ý của Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Công đoàn Đại học Thái Nguyên phối hợp với Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên xuất bản chuyên san đặc biệt vào tháng 10 năm 2017.

Đối tượng tham gia viết bài: Nữ cán bộ viên chức của Đại học Thái Nguyên.

Thời gian nộp bài: Trước ngày 01/09/2017.


Địa điểm nộp: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
(Nhà T1, Đại học Thái Nguyên)


Thể lệ gửi bài: Theo đúng quy định của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

Số lượng bài được phê duyệt: 75 bài / 3 chuyên san (Nông Lâm Sinh Y, Khoa học Tự nhiên Kỹ thuật và Khoa học Xã hội Hành vi) được phân bổ cụ thể cho các đơn vị (theo bảng gửi kèm).

Các đơn vị tổ chức thu nhận bài viết của nữ CBVC, duyệt bài và chọn các bài viết có chất lượng, đảm bảo theo đúng quy định về thể lệ gửi bài. Sau khi duyệt bài tại cơ sở, các đơn vị nộp bài về Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

Đây là hoạt động thiết thực trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nữ CBVC Đại học Thái Nguyên chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công đoàn Đại học Thái Nguyên đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai đến toàn thể nữ CBVC của đơn vị để thực hiện và gửi bài viết đúng thời gian quy định.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Tạp chí KH&CN ĐHTN;
- Lưu: VPCĐ.


Trần Viết Khanh